



ข่าวคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ 0 2242 5974 E-mail : budget2683@gmail.com ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563



ตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 8 คณะ ตามข้อบังคับการประชุม ข้อที่ 96 วรรคหนึ่ง เพื่อให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณางบประมาณของส่วนราชการ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ตามกรอบอำนาจ ที่คณะกรรมการฯ ได้มอบหมาย นั้น

จากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชนว่า มีอนุกรรมการบางท่านในคณะอนุกรรมการแผนบูรณาการ 2 ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการ 1 ใน 8 คณะ เรียกรับเงินจำนวน 5 ล้านบาท จากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อให้มีการพิจารณาผ่านงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณากรณีดังกล่าวแล้วมีข้อสรุปโดยกำหนดให้คณะอนุกรรมการแผนบูรณาการที่ 2 จัดทำรายงานข้อเท็จจริงในประเด็นที่ตกเป็นข่าวเสนอต่อที่ประชุมของคณะกรรมการฯ ภายใน 3 วัน เพื่อจะได้หาข้อสรุปนำกราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามความเห็นสมควรต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดแนวทางเพิ่มเติมในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการทั้ง 8 คณะ นับจากนี้ ต้องดำเนินการ ดังนี้

1. หากคณะอนุกรรมการมีปัญหาในการพิจารณางบประมาณของหน่วยงานใด ให้คณะอนุกรรมการจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอหารือและร่วมกันแก้ปัญหาในที่ประชุมของคณะกรรมการฯ

2. ให้ประธานคณะอนุกรรมการ เข้มงวดในการกำหนดบุคคลที่สามารถเข้าร่วมประชุมเฉพาะ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

3. ให้คณะอนุกรรมการ ดำเนินการตามกรอบหน้าที่และอำนาจที่คณะกรรมการฯ มอบหมายอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตจากที่ประชุมของคณะกรรมการฯ ไปยังคณะอนุกรรมการว่า ควรปรับลดงบประมาณของหน่วยงานใด ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตดังกล่าว หากได้ข้อสรุปประการใดให้นำกลับมารายงานผลต่อคณะกรรมการฯ

4. การพิจารณางบประมาณของคณะอนุกรรมการ ต้องเป็นการพิจารณาที่ถูกต้องตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 และกรอบอำนาจที่คณะกรรมการฯ มอบหมายเท่านั้น

5. การสอบถามและชี้แจง เพื่อพิจารณางบประมาณของคณะอนุกรรมการ ต้องดำเนินการเฉพาะในห้องประชุมฯ เท่านั้น และห้ามอนุกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณางบประมาณในคณะอนุกรรมการ ประสานงานหรือติดต่อกันส่วนตัวกับหัวหน้าส่วนราชการหรือข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าใด ๆ เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว คณะกรรมการฯ จะรายงานความคืบหน้าให้สื่อมวลชนทราบอีกครั้ง